



ที่ นร 5202/332

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 9500

2 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)
ครั้งที่ 3/2564

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาบันทึก สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ที่ นร 0403 (กร.1) 1400/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 ชุด
2. รายงานการประชุม กพต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาคำสั่ง กพต. ที่ 1 /2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำร่างระเบียบการมอบอำนาจให้เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ตามนัยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
4. สำเนาคำสั่ง กพต. ที่ 2 /2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คจพ.จชต.)
5. สำเนาคำสั่ง กพต. ที่ 3 /2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง
ทะเลที่ยั่งยืน และคณะทำงาน

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเสนอเรื่องสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2564 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1) และมาตรา 6 (1)
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 มาตรา 7 (6) ที่กำหนดไว้
ว่าให้ กพต. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะได้รับมอบหมาย
และมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. สั่งและปฏิบัติราชการ ศอ.บต. แทนนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ
ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

/1. ที่มา...

1. ที่มา

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กำหนดให้มี กพต. ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การบริหารราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และสอดคล้องกันทั้งในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา รวมทั้งเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ต่อไป

3. สารสำคัญ

สรุปผลการประชุม กพต. ครั้งที่ 3/2564 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

3.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กพต. กล่าวว่าการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่อง ทั้งการรายงานความก้าวหน้าตามที่ กพต. มีมติเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุมที่ผ่านมา เช่น การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 และการแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงในยางพารา รวมทั้ง การขอความเห็นชอบในวาระสำคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาให้กับประชาชนทุกภาคส่วนและกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต เช่น การบูรณาการเพื่อขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดจัดข้าราชการรับผิดชอบครัวเรือนยากจนการขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว BCG ในระยะต่อไป และโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเขตจังหวัดยะลา โดยส่งเสริมการวิ่งตามภูมิศาสตร์ที่เป็นความร่วมมือระดับโลก และการนำเรือประมงออกนอกน่านน้ำ เป็นต้น

3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

3.2.1 การถ่ายโอนภารกิจจ้างวิทยากรผู้สอนภาษาไทยให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ศอ.บต. ได้จัดประชุมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 จำนวน 18 แห่ง เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

(1) การบริหารจัดการงบประมาณ

(1.1) ให้ ศอ.บต. ถ่ายโอนภารกิจการจ้างวิทยากรผู้สอนภาษาไทยให้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และขอให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการจัดตั้ง ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 36 อัตรา ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 6.48 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับวิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 2 อัตรา รวม 36 อัตรา

(1.2) การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนภาษาไทย (จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 รวม 10 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 5.40 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ศอ.บต. งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 โดยให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นส่วนราชการ ผู้เบิกจ่ายแทน

(1.3) ให้ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเสริมการพัฒนาในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป

(2) การบริหารงานบุคคล

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาแนวทางการจัดจ้างวิทยากรผู้สอนภาษาไทย และจัดหากรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุวิทยากรผู้สอนภาษาไทย เข้าเป็นกำลังพล จำนวน 36 อัตรา

(3) ด้านการส่งเสริมการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม

พิจารณาให้ ศอ.บต. ดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่สันติสุขและการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศอ.บต. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนภาษาไทย จำนวน 36 อัตรา และได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว โดยในค่าของงบประมาณ ศอ.บต. ได้กำหนดเป็นหลักการในโครงการชัดเจนว่าจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจะดำเนินการส่งมอบภารกิจให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไปซึ่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้รับทราบภารกิจดังกล่าวด้วยแล้ว สำหรับในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะเป็นหน่วยดำเนินการเบิกจ่ายแทนกัน เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนภาษาไทย จำนวน 36 อัตรา ๆ ละ 10 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 5.40 ล้านบาท (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีและประธาน กพต. ให้ความสำคัญ รวมทั้งได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำการดำเนินการในหลายโอกาสขอให้ ศอ.บต. และส่วนราชการ ได้ริเริ่มขยายผลความสำเร็จไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นเป็นการเร่งด่วนด้วยโดยเฉพาะในเด็กเล็กช่วงวัย 4 – 7 ขวบ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนตาดีกา เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาไทยและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงไปยังการพัฒนาครอบครัวและชุมชนได้ และให้นำกลับมารายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

3.3 ที่ประชุมรับทราบเรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการ ประธาน กพต. จำนวน 2 เรื่อง

3.3.1 ความคืบหน้าการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศอ.บต. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เน้นการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ โดยดำเนินการใน 3 ลักษณะ คือ

(1) ผู้ที่พร้อมไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกพื้นที่ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อน “โครงการเปิดพื้นที่ประเทศไทยรองรับแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ” จัดส่งคนไปทำงานนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 3,448 คน

(2) ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพในภูมิลำเนาเดิม หน่วยงานร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย จังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กรมประมง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการสร้างอาชีพทางเลือก และฝึกอบรมทักษะอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสิ้น 6,178 คน ดังนี้ (1) สร้างอาชีพทางเลือกและเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2,925 คน (2) ฝึกอบรมทักษะ และแนะแนวอาชีพ จนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ รวม 17 โครงการ จำนวน 3,226 คน

(3) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานภาคเกษตรประเภทสวนปาล์มในประเทศมาเลเซีย (เป้าหมายนำร่อง จำนวน 500 คน) โดย ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงาน ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิทธิประโยชน์ การปฏิบัติตน การรักษาวินัยกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน และการสาธารณสุข ภายหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย ขณะนี้

อยู่ระหว่างการหารือเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE RECRUITMENT OF THAI WORKERS BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA) ซึ่งได้บังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

(4) ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ในระยะที่ 2 จำนวน 10,126 คน และได้เตรียมการดำเนินการในระยะที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม 2565 อีกจำนวน 7,000 คน ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศและ ศอ.บต. ใช้โอกาสที่แรงงานไทยเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียเข้าไปจัดระบบและอำนวยความสะดวกการทำงานในประเทศมาเลเซีย ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ใช้บังคับให้เป็นปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมาและรองรับการเปิดประเทศ

3.3.2 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันวางแผนป้องกันการเกิดโรคใหม่ให้เป็นปัญหาในฤดูกาลหน้า โดยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ปลูกพืชผสมผสาน สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรดูแลความสะอาดของสวนยาง บำรุงต้นยางให้มีความแข็งแรง และเฝ้าระวังติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ ศอ.บต. รายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ศอ.บต. จึงขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้

3.3.2.1 สถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564) พบว่ามีพื้นที่ระบาด 308,315 ไร่ จำนวนเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 32,249 ราย อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมติ กพต. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่จะมีการแพร่ระบาดสูงสุดในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ของเกษตรกร ปรับปรุงสวนยางให้พ้นความเสี่ยงการแพร่เชื้อโรค การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อบำรุงรักษาต้นยาง ทำให้การระบาดของโรคลดลง ตลอดจนการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน มาตรการเผชิญเหตุและการยับยั้งเชื้อ มาตรการแก้ไขหรือฟื้นฟู เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางผ่อนคลายความกังวล

3.3.2.2 ศอ.บต.จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจบูรณาการแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน สรุปความก้าวหน้าที่สำคัญได้ ดังนี้

การยางแห่งประเทศไทย

(1) อนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนสำหรับพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด โดยใช้งบอุดหนุนคงเหลือปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓๑ ล้านบาท ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมสำรวจและติดตามเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยการเกิดโรค ดำเนินการโดยการยางแห่งประเทศไทย งบประมาณ 90 ล้านบาท (2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ของเกษตรกร ดำเนินการโดยการยางแห่งประเทศไทย งบประมาณ 10 ล้านบาท (3) กิจกรรมขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์ (มรย.1 และ มรย.2) ในพื้นที่นำร่อง จำนวน 10,000 ไร่ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งบประมาณ 10 ล้านบาท (4) กิจกรรมขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์และฟื้นฟูในพื้นที่นำร่อง จำนวน 12,000 ไร่ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งบประมาณ 21 ล้านบาท (5) กิจกรรมพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย ดำเนินการโดยการยางแห่งประเทศไทย งบประมาณ 200 ล้านบาท

(2) จัดเจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำการบำรุงดูแลต้นยางพารา ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง และประสานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางให้มีส่วนร่วมในการสำรวจสถานการณ์โรค รวมทั้งรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคทุกสัปดาห์

(3) คัดเลือกพันธุ์ยางต้านทานโรค จำนวน 36 สายพันธุ์ มาทดลองปลูก และลดพื้นที่ปลูกยางให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดอื่น จำนวน 2,500 ไร่

(4) จัดทำข้อมูลพื้นที่ปลูก และพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา รายตำบล รายอำเภอ ผ่านระบบการแปลภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

(5) สร้างการตระหนักรู้ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ สถานีวิทยุ และจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรโรคในยางพารา

(6) ใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการยับยั้งการแพร่ระบาดของ ได้แก่ การใช้สารชีวภัณฑ์จากการวิจัยของหน่วยงานทางวิชาการ การใช้เครื่องพ่นสารเคมี และการฉีดพ่นสารเคมี โดยใช้โดรน

(7) ให้ความช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหายให้แก่เกษตรกรเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนและเป็นทุนสำหรับการฟื้นฟูสวนยาง

(8) นำองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างดินจากหน่วยงานพัฒนา ที่ดินในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการปลูกและบำรุงรักษายางพารา

(9) สนับสนุนการปลูกพืชแซมยางและปลูกพืชชนิดอื่นที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการตลาดทดแทนยางแก่หรือยางที่หมดอายุ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา) ในฐานะศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับ

จังหวัด จัดอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล ให้คำแนะนำเกษตรกรส่งเสริมเกษตรปลูกพืชผสมผสาน ให้เกษตรกรดูแลความสะอาดสวนยาง บำรุงต้นยางให้มีความแข็งแรงและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อบำรุงรักษาต้นยาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินงานในพื้นที่ระบาดสูงในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 ไร่ เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ สารกระตุ้นทางชีวภาพ บำรุงต้น ทำให้แปลงโปร่งโล่งเพื่อลดความชื้น สามารถลดการแพร่ระบาดได้ และเตรียมการขยายผลต่อในพื้นที่นำร่องอีกจำนวน 12,000 ไร่

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดำเนินงานตามแผนการฉีดสารชีวภัณฑ์ มรย.1 และ มรย.2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 80 ไร่ สามารถลดการแพร่ระบาดได้ จัดตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ และโรงงานต้นแบบผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และเตรียมการขยายผลต่อในพื้นที่นำร่องอีกจำนวน 10,000 ไร่

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จัดเก็บตัวอย่างใบยางพาราที่ร่วงเพื่อแยกหาเชื้อสาเหตุในพื้นที่การระบาดทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเก็บตัวอย่างเชื้อได้แล้ว 5 อำเภอ และเบื้องต้นพบเชื้อ 1 ชนิด และได้จัดทำแปลงตัวอย่างในการป้องกันและฟื้นฟูทั้งก่อนและหลังการเกิดโรค ใช้วิธีทำความสะอาดแปลงวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินให้ปุ๋ยตามความต้องการของยางพารา และใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาควบคุม ผลจากการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 2 เดือน ปรากฏว่าการเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราของแปลงตัวอย่างลดลง

การดำเนินการในระยะต่อไป

(1) การขยายแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนสำหรับพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด จำนวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 331 ล้านบาท ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา และขยายผลการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศึกษาเชื้อสาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในสภาพห้องปฏิบัติการและเรือนทดลอง รวมทั้งทดสอบการเกิดโรคของยางพาราสายพันธุ์ต่าง ๆ

(2) ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย ติดตาม ประเมินผล กำหนดมาตรการต่าง ๆ และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดตามวงจรการระบาดของโรคซ้ำในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ซึ่งจากมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว คาดว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประเมินผลในพื้นที่นำร่องที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 22,000 ไร่ ในห้วงเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

ขอให้ทุกฝ่ายทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นเช่นหลายปีที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุด ให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยสูงสุด เนื่องจากอาชีพชาวสวนยางพาราเป็น

อาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากประชาชนเกษตรกรประสบปัญหา เช่นหลายปีที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลงและส่งผลกระทบต่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวตามมาขอให้บูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันดำเนินการอย่างเต็มที่ด้วย

3.4 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สำคัญ จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้

3.4.1 การศึกษาแนวทางการมอบอำนาจให้เลขาธิการ ศอ.บต. ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม

1) ให้ความเห็นชอบแนวทางการมอบอำนาจให้เลขาธิการ ศอ.บต. ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ตามข้อสรุปผลการปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุม

2) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบการมอบอำนาจให้เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ตามนัยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553” โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีผู้แทน ศอ.บต. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ด้วยเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางและจัดทำร่างระเบียบการมอบอำนาจฯ เพื่อเสนอ กพต. ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อไป

3) เห็นชอบให้พิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริการแบบเบ็ดเสร็จตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สำหรับเป็นศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับคำขออนุญาตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาความเป็นไปได้และปรึกษาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ความเห็นที่ประชุม ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการมอบอำนาจให้เลขาธิการ ศอ.บต. ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบการมอบอำนาจให้เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนด้วย

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

การดำเนินการเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญที่ผมได้เคยมีข้อสั่งการไว้ในการประชุม กพต. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกมิติแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวทั้งยังสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจการบริหารราชการจากส่วนกลางไปยังพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วนและถูกต้องจึงได้มีการ

ปรึกษาหารือกับรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เพื่อให้เป็นแกนหลักของการบริหารเรื่องดังกล่าวและขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือดำเนินการตามนัยมาตรา 18 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยเร็วด้วย

3.4.2 ขอความเห็นชอบกรอบการบูรณาการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิดจัดข้าราชการรับผิดชอบครัวเรือนยากจน

มติที่ประชุม

1) ให้ความเห็นชอบกรอบการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิดจัดข้าราชการรับผิดชอบครัวเรือนยากจน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน 5 มิติ จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) ประกอบด้วย 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านความเป็นอยู่ 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านรายได้ และ 5) ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมอบหมายให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

2) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คจพ.จชต.) และมอบหมาย ศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งฯ นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธาน กพต. เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นอีกนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลขอบคุณ ศอ.บต. และหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ผลักดันปฏิบัติการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกหน่วยงานนำกรอบการบูรณาการและประสานจังหวัด เพื่อนำฐานข้อมูล TPMAP เป็นกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลคนจน ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำไว้แล้ว โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดที่จะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในระดับพื้นที่ให้นำฐานข้อมูล TPMAP ของจังหวัดไปใช้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้สำเร็จ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ไปร่วมกันรับผิดชอบให้เห็นผลการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม และรายงานผลให้ กพต.ทราบและพิจารณาในทุกการประชุม กพต. ด้วย

3.4.3 ขออนุมัติหลักการโครงการขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 – 2570

มติที่ประชุม

1) เห็นชอบหลักการโครงการขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 – 2570

2) เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สนับสนุนโครงการขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานไม่เพียงพอให้เสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

3) มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ ศอ.บต. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อสนับสนุนโครงการขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อสั่งการของประธาน กพด.

ที่ผ่านมา จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถผลิตไม้เศรษฐกิจและไม้ผลที่มีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เช่น กรณีของผลไม้ทุเรียน มังคุดและลองกอง ที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ไม้ยางพาราและไม้เศรษฐกิจอื่นที่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและชีวภาพ ดังนั้นจึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง และมีผลต่อการลดปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมในปัจจุบันได้ ขอให้ทุกส่วนราชการร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ และให้สำนักงานงบประมาณและสภาความมั่นคงแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณไปเพื่อดำเนินการด้วย

3.4.4 ขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา “Amazean Jungle Trail”

มติที่ประชุม

1) เห็นชอบหลักการโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา “Amazean Jungle Trail” โดยมอบหมายให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ บูรณาการร่วมกับ ศอ.บต. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดยะลา

2) เห็นชอบหลักการขอใช้พื้นที่ตามเส้นทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการสำรวจและจัดทำร่างแผนที่เส้นทางการแข่งขัน ซึ่งจำเป็นต้องวิ่งข้ามแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเซีย พื้นที่เมือง Pengkalan Hulu รัฐเปรัก และชุมชน Kampung keda Ulu legong รัฐเคดาห์ รวมระยะทางในประเทศมาเลเซียประมาณ 30 กิโลเมตร รวมทั้งเส้นทางในเขตป่าสงวนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

/3) มอบหมาย...

3) มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับประเทศมาเลเซีย ในการร่วมจัดการแข่งขัน และขอใช้พื้นที่ตามเส้นทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการสำรวจ และจัดทำร่างแผนที่เส้นทางการแข่งขัน ซึ่งจำเป็นต้องวิ่งข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย รวมระยะทางในประเทศมาเลเซียประมาณ 30 กิโลเมตร

4) มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศอ.บต.ปรับแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สนับสนุนโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเขต จังหวัดยะลา “Amazean Jungle Trail” โดยแบ่งมอบการดำเนินการ และกรอบงบประมาณ ดังนี้

4.1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจำนวน 5 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท ดังนี้ (1) กิจกรรมด้านลิขสิทธิ์การแข่งขันวิ่งเทรล (Trail running) ของ Ultra Trail Du Mont Blanc (UTMB) ประเทศฝรั่งเศส งบประมาณ 4 ล้านบาท (2) กิจกรรม ด้านการศึกษาและจัดทำเส้นทางแข่งขัน งบประมาณ 1 ล้านบาท (3) กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์และการ ออกแบบ งบประมาณ 3 ล้านบาท (4) กิจกรรมด้านบุคลากรงบประมาณ 2 ล้านบาท (5) กิจกรรมด้านเทคนิค การแข่งขัน งบประมาณ 2 ล้านบาท

4.2) ศอ.บต. ดำเนินการ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและจัดการ แข่งขัน งบประมาณ 8 ล้านบาท

5) มอบหมายให้ ศอ.บต. จัดตั้งค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวนปีละ 20 ล้านบาท หรือจนกว่าจะได้รับการรับรอง ให้เป็น Ultra Trail Du Mont Blanc (UTMB) ประเทศฝรั่งเศส ตามหลักเกณฑ์ของ UTMB ต่อไป

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

นายกรัฐมนตรี มีดำริที่จะให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการจูงใจให้นักกีฬา นักท่องเที่ยวได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม ผู้คนที่เป็นมิตรลบลบภาพลักษณ์พื้นที่เกิดเหตุรุนแรง เชื่อมโยงไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โครงการนี้ จึงเป็นโครงการที่ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นและมีการจัดทุกปี และต่อเนื่อง ขอให้ ศอ.บต. และกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ไปวางแผนการจัดโครงการกีฬาระดับโลกอื่นๆ รวมทั้ง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เพิ่มเติมด้วย เช่น การจัดไตรกีฬา การสร้างเส้นทางธรรมชาติป่าบาลาฮาลาและอุโมงค์ปิยะมิตรแห่งที่ 2 ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานด้านการพัฒนาในระยะต่อไปด้วย

3.4.5 ขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการ กัดเซาะบริเวณปากน้ำเทพา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

มติที่ประชุม

1) เห็นชอบในหลักการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ บริเวณปากน้ำเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 (แบ่งเป็น 2 ระยะ)

/โดยในระยะ...

โดยในระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง บริเวณบ้านคลองประดู่หมู่ที่ 4 ความยาว 500 เมตร วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ตรวจพิจารณาแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วไม่มีงบประมาณเพียงพอดำเนินการ โดยมอบให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และอนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น สนับสนุนโครงการฯ ต่อไป

2) มอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 วงเงินไม่เกิน 270 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ในระยะที่ 2 ตามแผนที่กำหนดไว้ ต่อไป

ข้อสั่งการประธาน กพต.

กรณีปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ปากน้ำ อำเภอกงหรา จังหวัดสงขลา เป็นความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามีการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้น หากดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมก็จะสามารถป้องกันปัญหาให้เกิดขึ้นในระยะยาวได้และเชื่อมโยงไปยังการพัฒนามิติอื่น ๆ ได้ด้วย ขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การให้ข้อมูลและการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

3.4.6 ขออนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน เรือชุดที่ 1

มติที่ประชุม

1) เห็นชอบกรอบวงเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเรือประมง ชุดที่ 1 (104 ลำ) ภายใต้โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมวงเงินไม่เกิน 298 ล้านบาท และให้ความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยมอบให้ ศอ.บต. กรมประมง กรมเจ้าท่าและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ

2) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้ กพต. ทั้ง 4 คณะตามข้อเสนอของ ศอ.บต. เพื่อขับเคลื่อนโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้ กพต. สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดังนี้ (1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน (อปป.) (2) คณะทำงานด้านการตรวจสอบประวัติ ความถูกต้อง และคุณสมบัติ เรือประมงและเจ้าของเรือพื้นที่จังหวัดปัตตานี (คทน.ตรป.) (3) คณะทำงานด้านการประเมินราคาเรือประมงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คทน.ปรป.) (4) คณะทำงานด้านการจ่ายเงินเยียวยาเรือประมงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คทน.ยรป.)

/3) มอบหมาย...

3) มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ เร่งจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนเรือประมง ของจังหวัดปัตตานีที่เหลือ และ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณถัดไป เพื่อดำเนินการสำหรับเรือประมงในพื้นที่จังหวัดลำดักไป (จังหวัดสงขลา สตูล และนราธิวาส) โดยต่อเนื่องอีก 318 ลำ ให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายโครงการฯ ที่กำหนดไว้

ข้อสั่งการประธาน กพต.

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับ ประชาชนผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจประมงให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ขอให้ทุกส่วนราชการร่วมมือกันแก้ไข ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจประมงตามปัญหาความเดือดร้อนที่ ศอ.บต. ได้มีการสำรวจไว้ เช่น กระทรวงการคลัง เร่งรัดการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้ประกอบการอื่น การลดเงื่อนไขการเข้าถึงเงินกู้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดหาที่ดินให้กับแรงงานที่ต้องการไปทำ เกษตรกรรม เป็นต้น และให้ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการแก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่องด้วย

3.4.7 ขอความเห็นชอบการพัฒนาศักยภาพด้านศุลกากรชายแดนไทย - มาเลเซีย (9 ด่าน) เพื่อยกระดับการค้าชายแดนและความร่วมมือในมิติต่าง ๆ

มติที่ประชุม

1) เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านศุลกากรชายแดนไทย - มาเลเซีย กรอบวงเงินงบประมาณรวมไม่เกิน 332.6326 ล้านบาท ดังนี้

1.1) โครงการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ด้านพรมแดน) ต้นแบบตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความ มั่นคงด้านสุขภาพโลกของเมืองคู่ขนานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาและนราธิวาสเพื่อรองรับการเปิด ให้บริการและการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณ 16.0960 ล้านบาท

1.2) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการขยายด่านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 316.5366 ล้านบาท

2) มอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมศุลกากร กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หากงบประมาณดำเนินการ ไม่เพียงพอ ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามขั้นตอน ต่อไป

ข้อสั่งการประธาน กพต.

การค้าชายแดนบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 9 ด่าน เป็นเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก

/เป็นรายได้..

เป็นรายได้การค้าชายแดนที่สูงที่สุดของประเทศไทย จึงขอให้ทุกส่วนราชการร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ให้สำนักงานประมาณและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณไปเพื่อดำเนินการ และให้กระทรวงการต่างประเทศรายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการเจรจาเรื่องจุดเชื่อมผ่านด่านระหว่างด่านศุลกากรสะเตาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮัตัมของมาเลเซีย

3.4.8 ขอทวนมติ กพต. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน กรณีครอบครัวนายอับลูเลาะ อีซอมูซอ และมตี กพต. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 การให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีราษฎรเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ 3 ศพ บนเทือกเขาตะเว ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ทบทวนมติ กพต. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และมติ กพต. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยขออนุมัติให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยรับผิดชอบแทนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเบิกจ่ายทุนการศึกษารายปีและเงินยืมชีพ รายเดือน ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐตามระเบียบ กพต. ฯ กรณีนายอับลูเลาะ อีซอมูซอ และกรณีราษฎรเสียชีวิต 3 ศพ จากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ บนเทือกเขา ตะเว ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยเทียบเคียงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุตรของ นายอับลูเลาะ อีซอมูซอ และบุตรของนายบูดีมัน มะลี จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และให้มีผลตั้งแต่ได้รับการอนุมัติ ตามมติ กพต. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และมติ กพต. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับ

3.5 เรื่องอื่น ๆ

3.5.1 ประธานมอบหมาย ให้ กพต. ทุกท่าน ไปประสาน และเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมติ กพต. ให้เกิดผลในทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมด้วยอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะ เป็น รวมทั้งให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของประธาน กพต. อย่างเป็นทางการด้วย

3.5.2 ประธานมอบหมายให้ทุกส่วนราชการร่วมมือกันขับเคลื่อนมติ กพต. ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด อาทิ การบูรณาการขับเคลื่อนขจัดความยากจน การขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ เศรษฐกิจและไม้ผลเศรษฐกิจ การยกระดับเมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา ด้วยการวิ่งตามภูมิศาสตร์ การป้องกันปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปากน้ำเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา การนำเรือประมง ออกนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้ง 9 ด่าน และการดำเนินการตามนโยบายตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

3.5.3 ประธานมอบหมายให้ ศอ.บต. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ กพต. และข้อสั่งการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรายงานให้ กพต. ทราบหรือพิจารณาอย่างต่อเนื่อง และขอให้ ศอ.บต. ไปหาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเสนอโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

/อย่างยั่งยืน...

อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมการเสนอให้ที่ประชุม กพต. ในโอกาสแรกหลังจากหารือร่วมกันจนได้ข้อยุติจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวางรากฐานการพัฒนาคนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

3.6 เพื่อดำเนินการตามมติ กพต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 คอ.บต. ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ กพต. เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานแทน กพต. ทั้งนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ และได้ร่วมขับเคลื่อนงานกับ คอ.บต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้ว จำนวน 3 คำสั่ง ดังนี้

3.6.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบการมอบอำนาจให้เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ตามนัยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3.6.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขีดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3.6.3 คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจำนวนเรือประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน และคณะทำงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

4. ข้อเสนอของส่วนราชการ

คอ.บต. เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปผลการประชุม กพต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี



(สมเกียรติ ผลประยูร)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้